

## การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ โรงเรียนบ้านโกทา

.....

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้นการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยโรงเรียนบ้านโกทา มีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมวางแผนและพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕



ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา





ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ  
(MOU กับ รพ.สต.ศิลา สภ.ย่อยศิลา และ สฟป.ขก.๑)





โครงการรณรงค์การอ่านจัดโดยเทศบาลเมืองศิลา และกศน.





กิจกรรมสานฝันจากพี่สู่น้อง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565



นายศักดิ์ชัย บุญน้อม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยชุมชนภาษาฝรั่งเศส สังกัด สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ " ค่ายสานฝัน ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง " โดยมีกิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำและ ทาสีสานกัฟิภายในโรงเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ ด้านสติปัญญาและเสริมสร้างจิตนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโกทา

โรงเรียนบ้านโกทา ขอขอบคุณท่านอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้เลือก และเข้ามาจัดกิจกรรม มอบสิ่งดีให้กับเด็กนักเรียน มอบทุนการศึกษาตลอดจน อุปกรณ์ กีฬา สื่ออุปกรณ์การเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนบ้านโกทาจึง หวังอย่างยิ่งว่าหากมีกิจกรรมโครงการคราวต่อไปจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ด้วยดีเช่นเคย





กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา



# จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565



นายศักดิ์ชัย บุญน้อม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา



เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และชุดสังฆทานแด่ พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดเกษรนากรม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวันสำคัญและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนเข้าวัดฟังเทศก์ ในวันสำคัญของทางพุทธศาสนา

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ พ.ท.สมบูรณ์ ศรีสองเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษา และ นายสงวน มยุโรวาท กรรมการสถานศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมทำบุญบริจาค ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

ติดต่อสอบถาม โทร 094-392-4116 ผู้อำนวยการโรงเรียน Page Facebook : โรงเรียนบ้านโกทา